

KẾ HOẠCH

GIẢNG DẠY TRÊN INTERNET TRONG THỜI GIAN NGHỈ HỌC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19

Căn cứ công văn số /UBND-KGVX ngày tháng năm 2021 V/v cho phép học sinh mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 của UBND tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ công văn/SGDDĐT – CTTT – GDCN ngày tháng năm 2021 của SGD&ĐT Hưng Yên Về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học và tổ chức dạy học trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19;

Trường THPT Nghĩa Dân xây dựng kế hoạch triển khai việc dạy học qua mạng Internet phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Để đảm bảo việc học tập của học sinh, đảm bảo việc hoàn thành chương trình cấp THPT trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng, chống Covid-19.

Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua Internet, khả năng ứng dụng các phần mềm trên Internet trong việc tổ chức dạy học, hướng dẫn học sinh học tập của giáo viên.

Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức và hỗ trợ học sinh trong học tập.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

2. Yêu cầu

Phải kết hợp với hỗ trợ trực tiếp học sinh để kiểm soát được việc học tập của các em, cũng như đánh giá khả năng tiếp thu của người học.

Giáo viên thông báo lịch dạy học trên Internet cho học sinh, phối hợp với gia đình tổ chức cho các em học tập.

Xây dựng kế hoạch tổ chức, hướng dẫn học sinh học theo bài, biên soạn các bài tập, giao nhiệm vụ cho học sinh thực hiện sau giờ học trên truyền hình. Quá trình các em theo học, giáo viên cũng cần có biện pháp để tương tác với học sinh, nhằm hỗ trợ giải đáp các thắc mắc, khó khăn cho người học.

Khi học sinh đi học trở lại, giáo viên bộ môn phải dành thời lượng thích đáng để bổ trợ kiến thức đã dạy trên Internet cho các em, nhằm đảm bảo mọi học sinh đều lĩnh hội được đầy đủ nội dung cốt lõi theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình.

Việc kiểm tra định kỳ, cuối kỳ sẽ được thực hiện khi học sinh đi học trở lại.

Đối với việc đánh giá thường xuyên thì trong quá trình tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình, giáo viên phụ trách các môn học trực tiếp giao nhiệm vụ học tập cho học sinh; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua nhiều hình thức như: sản phẩm học tập, kết quả thực hành thí nghiệm...

Việc đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học qua internet, trên truyền hình phải đảm bảo công bằng, khách quan, trung thực, vì quyền lợi của học sinh.

II. Tổ chức hoạt động dạy học

1. Môn học

Tổ chức dạy học và chuyển giao nhiệm vụ học tập đến học sinh các môn Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch Sử, Địa lí, GDCD, Hóa học, Vật lí, Sinh học, Công nghệ, Tin học, thể dục và GDQP.

2. Hình thức tổ chức

Tổ chức học trực tuyến cho học sinh qua ứng dụng [Microsoft Teams](#) và một số ứng dụng tiện ích đảm bảo khác.

Chuyển giao nhiệm vụ học tập đến học sinh qua bài giảng offline, thư điện tử, Zalo, facebook.

Kiểm tra, đánh giá sản phẩm của học sinh qua việc chuyển giao nhiệm vụ học tập.

III. Địa điểm, phần mềm sử dụng, thời gian thực hiện

1. Địa điểm: ngày 04/5/2021 các thầy, cô giáo thực hiện giảng dạy qua Internet tại nhà, các ngày học khác trực tiếp giảng dạy trên các phòng học nhà trường theo các tiết trên TKB dạy học trực tuyến đợt 2.

2. Phần mềm sử dụng: giảng dạy trực tuyến qua phần mềm Microsoft Teams và một số phần mềm tiện ích khác có tính bảo mật cao.

3. Thời gian thực hiện: từ 04/5/2021 theo TKB dạy học trực tuyến đợt 2.

Thời gian mở cửa phòng học và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và học tập			Ghi chú
	Buổi sáng	Buổi chiều	1. Đầu tiết dạy (7h30; 14h30) GV giảng dạy báo cáo sĩ số học sinh tham gia tiết học, lập danh sách theo mẫu. 2. Nếu có sự cố kỹ thuật (mất điện,...) GV giảng dạy có thể chuyển buổi dạy xuống buổi chiều hoặc tối. 3. Tiết sinh hoạt thứ 7, GVCN tổ chức sinh hoạt lớp bình thường, tập trung ôn đọc, nhắc nhở học sinh tích cực tham gia học tập trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, GVCN giữ liên lạc thường xuyên với phhs và giáo viên bộ môn để trao đổi thông tin.
Mở cửa	7h10	14h10	
Tiết 1	7h30	14h30	
Tiết 2	8h30	15h30	
Tiết 3	9h30		

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Ban giám hiệu

Xây dựng kế hoạch dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông và các quy định, hướng dẫn của BGD&ĐT; SGD&ĐT.

Chỉ đạo các TTCM lập kế hoạch quản lý, giám sát, ôn đọc GVCN, GVBM trong việc tổ chức dạy học trên Internet.

3.2. Tổ trưởng chuyên môn

Phân công giáo viên các nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể của từng lớp học, môn học, theo lịch giảng dạy trực tuyến các bài học; phân công, giao nhiệm vụ cho giáo viên phụ trách môn, lập báo cáo của tổ về việc thực hiện giảng dạy trên Internet.

3.3. Đối với giáo viên

Giáo viên bộ môn: Xây dựng kế hoạch, tổ chức, hướng dẫn học sinh học các bài được phát trên truyền hình, bao gồm tài liệu hướng dẫn, câu hỏi bài tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo nội dung bài học trên Internet.

Gửi tài liệu hướng dẫn, giao nhiệm vụ học tập cho học sinh theo các bài học; liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để phối hợp tổ chức, hướng dẫn, giám sát học sinh học tập trên Internet và hoàn thành bài tập.

Tiếp nhận báo cáo kết quả học tập trên truyền hình; nhận xét, đánh giá kết quả học tập thông qua báo cáo kết quả học tập của học sinh.

Kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học trên truyền hình khi học sinh đi học trở lại; tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy các bài học tiếp theo trong chương trình giáo dục.

Tập hợp danh sách học sinh tham gia học tập trực tuyến đầu mỗi tiết học, gửi danh sách học sinh vắng, học sinh không tham gia học tập trực tuyến cho GVCN.

Giáo viên chủ nhiệm

Gửi tài liệu hướng dẫn, giao nhiệm vụ học tập cho học sinh theo các bài học; liên hệ với gia đình để phối hợp tổ chức, hướng dẫn, giám sát học sinh học tập trên Internet.

Kết hợp với GVBM để kiểm tra, giám sát mức độ tham gia học tập, hoàn thành bài học của học sinh, lập danh sách chuyên cần của học sinh.

Thông báo tới học sinh và yêu cầu học sinh

Thực hiện hướng dẫn đầy đủ về nhiệm vụ học tập trước khi học các bài học được giảng dạy trực tuyến.

Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học tập trước, trong và sau khi học các bài học trên truyền hình; nộp báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập theo bài học trên truyền hình cho giáo viên để được nhận xét, đánh giá.

Thông báo tới phụ huynh học sinh và kết hợp với phụ huynh học sinh

Phối hợp với giáo viên để hỗ trợ học sinh tiếp nhận nhiệm vụ học tập, tài liệu hướng dẫn học theo bài học trên Internet; giám sát, hỗ trợ học sinh thực hiện các bài học trên Internet.

Hỗ trợ học sinh hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao và gửi báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập theo bài học trên truyền hình cho giáo viên để được nhận xét, đánh giá.

Nơi nhận:

- TTCM, GVBM, GVCN:t/h;
- Văn thư: lưu.

Bản điện tử:

- Website: <http://c3nghiadan.hungyen.edu.vn/>;
- Zalo Giáo viên ND;
- eNetViet.

**KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

Phạm Huy Hưng

